

คำอธิบายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนราธิวาส

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ลักษณะอากาศทั่วไป เดือนมีนาคมอยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงๆ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ และจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงสุด ๔๐ - ๔๒ °ซ. โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง แต่บางช่วงจะมีฝนตกลงมาซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ สำหรับภาคใต้ จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ปริมาณฝนที่ตกอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค รวมทั้งการใช้น้ำทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยแล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรกักเก็บน้ำและใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด และบางช่วงอากาศจะแห้งมาก อาจจะมีเชื้อเพลิงก่อเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ไปด้วย

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อน กับจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ถึงเป็นแห่งๆ

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อนอบอ้าว กับจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ถึงเป็นแห่งๆ

ข้อควรระวัง ในบางช่วงโดยเฉพาะในระยะต้นเดือน อาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน หรืออาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ ซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย

อุณหภูมิและความชื้น

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในคาบ ๓๐ ปี = ๓๑.๙ องศาเซลเซียส	คาดว่าปีนี้ประมาณ ๓๒-๓๓ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในคาบ ๓๐ ปี = ๒๓.๕ องศาเซลเซียส	คาดว่าปีนี้ประมาณ ๒๓-๒๔ องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในคาบ ๓๐ ปี = ๘๑ %	คาดว่าปีนี้ประมาณ ๘๐-๘๒ %

ปริมาณฝน ปริมาณน้ำฝนเดือนนี้โดยเฉลี่ยแล้ว ปริมาณฝนจะมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณฝนเฉลี่ยในคาบ ๓๐ ปี ประมาณ ๑๑๗.๔ มม. มีจำนวนวันฝนตก ๘.๔ วัน คาดว่าเดือนมีนาคมปีนี้ปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๓๐ กม./ชม.

ลักษณะทะเล โดยเฉลี่ยทะเลมีคลื่นต่ำกว่า ๑ เมตร

คำอธิบายสภาวะอากาศ จังหวัดนราธิวาส เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของเดือน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมใต้พัดปกคลุม ทำให้บริเวณจังหวัดนราธิวาสอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ๑๐-๓๐ % ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หมายเหตุ การคาดหมายนี้เป็นคำอธิบายระยะสั้น จึงควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปด้วย